



ข้อมูล	รายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์	บัตรเดบิต K-Debit (BIZ)
ประเภทผลิตภัณฑ์	บัตรเดบิต
<p>วงเงินสูงสุด (บาท) สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป</p> <p>วงเงินสูงสุด (บาท) สำหรับลูกค้าอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์</p> <p>* จำกัดวงเงินสูงสุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า</p> <p>ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรับลดวงเงินได้ (ปรับผ่าน K-Contact Center หรือ K PLUS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ถอนเงินสูงสุด 200,000 บาท/บัตร/วัน ● โอนเงินสูงสุด 1,000,000 บาท/บัตร/วัน ● วงเงินซื้อสินค้าสูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน ● ถอนเงินสูงสุด 20,000 บาท/บัตร/วัน ● โอนเงินสูงสุด 30,000 บาท/บัตร/วัน ● วงเงินซื้อสินค้าสูงสุด 20,000 บาท/บัตร/วัน
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> ● มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินฝากพื้นฐาน หรือบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน ชื่อบัญชีบุคคลธรรมดาคนเดียว หรือบัญชีเงินฝาก ร่วม 2 คน “เงื่อนไขคนใดคนหนึ่งถอนเงินได้” เพื่อผูกบัญชีกับบัตร ● ทำบัตรเดบิตไม่เกิน 5 บัตรต่อ 1 บัญชี ● ผู้สมัครบัตร อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	<p>ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ถอนเงินภายในธนาคารเดียวกันข้ามเขตสำนักหักบัญชี ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการที่ 1 ของเดือน (กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จัดเป็นจังหวัดเดียวกัน) ● ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบัญชีเงินฝากและเครื่องเอทีเอ็มอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกันทุกรายการ ยกเว้นการโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น (การให้บริการทำธุรกรรมแต่ละรายการ รวมถึงการสอบถามและโอนเงิน) ● ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบัญชีเงินฝากและเครื่องเอทีเอ็มอยู่ข้ามจังหวัด ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการที่ 1 ของเดือน กรณีทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ตั้งแต่รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกัน คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มรายการละ 10 บาททุกรายการ ยกเว้นการโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น (การให้บริการทำธุรกรรมแต่ละรายการ รวมถึงการสอบถามและโอนเงิน)



ข้อมูล	รายละเอียด
<p>เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น</p>	<p>ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> • โอนเงินภายในธนาคารเดียวกันข้ามเขตสำนักหักบัญชี ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการที่ 2 ของเดือน (กรณีบัญชีเงินฝากผู้โอนเงินและบัญชีเงินฝากผู้รับเงิน โอนอยู่ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน แต่เครื่องเอทีเอ็มที่ทำรายการอยู่ต่างเขตสำนักหักบัญชี ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเป็น โอนเงินข้ามเขตสำนักหักบัญชี) • โอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียม 25 บาทต่อรายการ เกินกว่า 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ค่าธรรมเนียม 35 บาทต่อรายการ <p>หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต ที่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com</p>
<p>อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ ต่อบัตร/ต่อครั้ง/ปี</p>	<p>ค่าธรรมเนียมของบัตร K-Debit (BIZ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • แรกเข้า/ออกบัตรใหม่ : 50 บาท • ปีแรก/รายปีถัดไป : 250 บาท • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ กรณีหายหรือชำรุด 50 บาท
<p>ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม รายการละ 100 บาท/ครั้ง และค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิน ร้อยละ 2.5 ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เรียกเก็บ โดยธนาคารเจ้าของเครื่องเอทีเอ็ม



ข้อมูล	รายละเอียด
ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ● การถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มต่างประเทศ จำนวนการถอนเงินที่เป็นเงินสกุลนั้น ต้องไม่เกินจำนวนเงินสกุลตามที่ธนาคารเจ้าของเครื่องเอทีเอ็มกำหนด และจะถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราขายเงินสกุลนั้นที่ธนาคาร และ/หรือ ผู้ให้บริการเครือข่ายที่มีสัญลักษณ์บัตรนั้นกำหนด ณ วันที่มีการถอนเงิน ● ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่ต่างประเทศ ค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกินร้อยละ 2.5
ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตร กรณีบัตรหาย	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือบัตรสามารถอายัด/ระงับ การใช้งานบัตรเดบิตชั่วคราว ผ่าน K PLUS Application ตลอด 24 ชั่วโมง ● เจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรหลังจากบัตรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลังจากแจ้งอายัด/ระงับ การใช้งานบัตรเดบิตชั่วคราว หรือยกเลิกบัตรเดบิตถาวร กับธนาคาร ● กรณีบัตรสูญหาย ลुकค่าอายัด/ระงับ การใช้งานบัตรเดบิตชั่วคราวและทำบัตรใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ค่าธรรมเนียมรายปี
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร	K-Contact Center 02 888 8888
ข้อควรระวังและควรปฏิบัติ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 2. กรณีบัตรสูญหาย มีความเสี่ยงที่ท่านจะสูญเสียเงินในบัญชีของท่าน ให้รีบดำเนินการอายัด/ระงับ บัตรเดบิตชั่วคราวทันทีผ่าน K PLUS Application หรือมีปัญหากการใช้บริการ สอบถามรายละเอียดที่ K-Contact Center โทร 0 2888 8888 3. ควรเก็บรักษาบัตร และรหัสประจำบัตรไว้ในที่ปลอดภัย และเป็นความลับไม่ให้สูญหาย หรือตกไปอยู่ในมือของผู้อื่น ไม่ควรเขียนรหัสประจำบัตร 6 หลัก ไว้บนบัตร และต้องไม่แจ้งรหัสประจำบัตรให้ผู้อื่นทราบ หรือโอนบัตรให้บุคคลอื่นใช้แทนเป็นอันขาด 4. ควรเปลี่ยนรหัสประจำบัตร 6 หลัก อย่างน้อยทุก 3 เดือน 5. ควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ 6. เมื่อสมัครบัตรเดบิต K-Debit ธนาคารจะทำการสมัครลงทะเบียนซื้อสินค้าออนไลน์ให้คุณโดยอัตโนมัติกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบน K PLUS App 7. ผู้ถือบัตรเดบิตสามารถยกเลิกบัตรเดบิตถาวร ผ่าน K-Contact Center 02 888 8888 หรือ ยกเลิกผ่านทางสาขา โดยนำบัตรประชาชน สมุดบัญชีที่ผูกบัตรเดบิต และบัตรเดบิตที่ต้องการยกเลิก ไปติดต่อสาขาที่สะดวกเพื่อทำการยกเลิก